
sþ. 624. Fyrirspurn [387. mál]
til sjávarútvegsráðherra um viðmiðunarverð Fiskveiðasjóðs á skipum.

Frá Skúla Alexanderssyni.

Hefur stjórn Fiskveiðasjóðs orðið við þeirri beiðni ráðherra að ákveða viðmiðunarverð
er gildi við endursölu á þeim skipum sem kunna að verða seld ánauðungaruppboði?


